

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560



●**ร.ร.กฎหมายการเมือง**: รศ.ดร.ศิริโรจน์ ผลพันธ์อิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) เปิดเผยว่า มสด. ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนกฎหมายและการเมือง (School of Law and Politics) ซึ่งขณะนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 5 ต.ค.2560 และพร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาปี 2561 ดังนั้น สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว ดูรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ www.dusit.ac.th หรือ www.entrance.dusit.ac.th หรือโทร. SDU Service Center 0-2244-5555.

●มสด.เปิดโรงเรียนกฎหมาย

นายศิริโรจน์ ผลพันธ์อิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) เปิดเผยถึงการเปิดโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ว่าเพื่อบูรณาการองค์ความรู้ และจัดรวมหลักสูตรที่มีพื้นฐานทางวิชาการที่สัมพันธ์และใกล้เคียงกันระหว่างหลักสูตรนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และปริญญาเอกอาชีวศึกษา ความยุติธรรมและสังคม พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตรงความต้องการ เพิ่มความเข้มข้นของหลักสูตรด้วยการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และสามารถในศาสตร์แบบบูรณาการ วางรากฐานของกฎหมายมหาชน สถาบันการเมือง และหลักธรรมาภิบาล พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาปี 2561



วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560



ม.สวนดุสิตเปิดโรงเรียนกฎหมาย-การเมือง

รศ.ดร.ศิริโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) กล่าวถึงการเปิดโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มสด. ว่า ตลอดระยะเวลากว่า 80 ปี จากโรงเรียนมัธยมวิสามนัญการเรือนจนมาเป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้พัฒนาความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยอยู่บนพื้นฐานความสามารถเชิงวิชาการที่มีมาอยู่เดิม และปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

อธิการบดี มสด.กล่าวต่อไปว่า สำหรับแนวคิดในการจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายและการเมือง เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ สร้างความเข้มแข็งร่วมกัน จัดรวมหลักสูตรที่มีพื้นฐานทางวิชาการที่มีความสัมพันธ์และใกล้เคียงกัน

ระหว่างหลักสูตรนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และปริญญาเอกอาชีวญา วิชาความซุติธรรมและสังคม พัฒนาหลักสูตรให้ตรงความต้องการของหน่วยงาน เพิ่มความเข้มข้นด้วยการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ เน้นฟัง พูด อ่าน เขียน และทักษะการอ่านและการย่อความ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในศาสตร์แบบบูรณาการวางรากฐานของกฎหมายมหาชน สถาบันการเมืองและหลักสูตรมาภิบาล รวมทั้งผ่านการพิจารณาและวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560

ส่องกระแส

ประเทศไทยเดินหน้า

ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจะต้องทบทวนมาเดินหน้าปฏิรูปประเทศอย่างจริงจัง เพื่อให้ประเทศก้าวหน้าสู่ความเป็นสากล แล้วคุณอุดมศึกษาคิดว่าเรื่องรัฐบาลควรจะต้องเร่งปฏิรูปและเดินหน้าอย่างเร่งด่วนน่าจะเป็นเรื่องอะไร

เริ่มกันที่ **มณฑล ประพนธ์**

สุทธิเสรี "เสง" นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มจร.) เชียงราย บอกว่า สิ่งรัฐบาลจะต้องเร่งทำคือเรื่องการศึกษา เพราะการศึกษาจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า ซึ่งเวลานี้คนไทยยังต้องโอกาสทางการศึกษาอีกจำนวนมาก ขณะที่อาจารย์ผู้สอนบางคนก็ยังไม่มีความรู้เท่าที่ควร ดังนั้นจะต้องเร่งให้โอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ต้องพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอนไปพร้อม ๆ กัน ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและครูได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อให้การศึกษากับตรงวัตถุประสงค์และตรงกับความต้องการของผู้เรียน นอกจากนี้รัฐบาลจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับไปพร้อมกันจะเลือกสนับสนุนการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งไม่ได้ เพราะการจัดการศึกษาจะต้องสอดคล้องกันถึงจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

***ชมพู่* พิศราพร สุทินธา** นักศึกษาชั้น

ปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น บอกว่า เรื่องภาคีของประชาชนหรือเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญมากที่รัฐบาลจะต้องเร่งแก้ปัญหา เพราะถ้าประชาชนยังไม่มีโอกาสหรือคดงานอยู่ ปัญหาต่าง ๆ ก็จะตามมา ถ้าประชาชนอยู่ดีมีสุขก็จะทำให้คุณภาพชีวิตดี รวมถึงการศึกษาที่จะพัฒนาขึ้นด้วย นอกจากนี้ชมพู่ขอฝากให้รัฐส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องของอาชีพให้แก่ชุมชนมากขึ้น เพราะในชุมชนมีของอยู่แล้ว เพียงแค่รอหน่วยงานต่าง ๆ เข้าไปช่วยให้คำแนะนำและดึงของดีออกมาสู่ภายนอกชุมชน ถ้าคนในชุมชนมีอาชีพแล้วก็จะอยู่ในชุมชนและไม่ทิ้งชุมชนเหมือนทุกวันนี้

ผศ.ดร.ธนภัทร ปิจฉิมมร์ รักษา

การแทนคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต กล่าวว่า การที่

รัฐบาลตั้งคณะกรรมการ/

คณะทำงานในชุดต่าง ๆ

เพื่อดำเนินการปฏิรูป

ประเทศนั้น ควรมีการ

ติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติงานเพื่อนำเสนอ

ต่อสาธารณะ ภาคประชาชน

องค์กร หน่วยงานหรือ

สถาบันทางการศึกษา เพื่อให้

ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูป

ประเทศในด้านต่าง ๆ ว่ามีผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับประเด็นการจัดการความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งเป็นสาเหตุและปัจจัยสำคัญของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมและ

ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และการบังคับใช้กฎหมายของประเทศ หากมีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้สามารถเข้าถึงและเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการปฏิรูปประเทศก็จะทำให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของรัฐบาลเป็นไปตรงจุดจริงที่แท้จริงของประชาชน.



มณฑล

ผศ.ดร.ธนภัทร

พิศราพร

สยามรัฐ

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560

สวนดุสิตพลักดัน ร.กฏหมาย-การเมือง เป็นอัตลักษณ์ที่5

รศ.ดร.ศิริโรจน์ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) เปิดเผยถึงการเปิดโรงเรียนกฎหมายและการเมือง (School of Law and Politics) ว่าตลอดระยะเวลา 80 ปี จากโรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือนจนมาเป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้พัฒนาความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยอยู่บนพื้นฐานความสามารถเชิงวิชาการที่มีอยู่เดิม และปรับปรุงให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งได้กำหนดอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและมีความเชี่ยวชาญ เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศไว้ 4 ด้าน คือ ด้านอาหาร, การศึกษาปฐมวัย, อุตสาหกรรมการบริการ และการพยาบาลและสุขภาพ และยังมีอีกหลายหลักสูตรที่มีความพร้อมสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่นได้

อธิการบดี มสด. กล่าวต่อไปว่า สำหรับแนวคิดการจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายและการเมือง เป็นการบูรณาการองค์

ความรู้ สร้างความเข้มแข็งร่วมกัน จัดรวมหลักสูตรที่มีพื้นฐานทางวิชาการ ที่มีความสัมพันธ์และใกล้เคียงกัน ระหว่างหลักสูตรนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต และปริญญาเอก อาชีวศึกษา ความยุติธรรมและสังคมพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย ตรงความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพิ่มความเข้มข้นของหลักสูตรด้วยรายวิชาภาษาอังกฤษ เน้นฟัง พูด อ่าน เขียน และทักษะในการอ่านและการย่อความเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในศาสตร์แบบบูรณาการวางรากฐานของนักกฎหมายมหาชน สถาบันการเมือง และหลักธรรมาภิบาล อย่างไรก็ตามหลักสูตรนี้ผ่านการพิจารณาและวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา จัดตั้งเป็นโรงเรียนกฎหมายและการเมือง เมื่อวันที่ 5 ต.ค.60 ซึ่งพร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 โดยดูรายละเอียดหลักสูตรที่เว็บไซต์ www.dusit.ac.th หรือ www.entrance.dusit.ac.th